

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/สถาบันการศึกษา และบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน จำกัด

เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๖๑ (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2018) ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง” ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ หนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และเพื่อตบนโยบายหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ประเด็นสำคัญได้แก่ วิทย์แก่จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค ด้วยกรอบการวิจัย ๕ ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไทยสู่ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับการปูพื้นฐานในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างสังคมแห่งโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยในงานจะมีเวทีการนำเสนอ การอภิปรายและการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการนี้ ศูนย์ฯ เห็นว่างานประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ใช้งานได้จริงและนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การยกระดับประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และการใช้นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.nectec.or.th/ace2018> ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ



คณะกรรมการด้านพิธีการและการลงทะเบียน

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๖๑

โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๑๖๔ (นางศศิธรญา ขาวสอาด), ๒๑๖๖ (ณัจญา ศรีลัมภ์)

โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๑-๒

E-mail: sasiya.khawsaard@nectec.or.th, natjaya.soralamb@nectec.or.th